



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง โทร.๐.๕๓๖๘.๑๓๑๐
ที่ มส ๐๒๓๒/๙๖๓.๑ วันที่ ๕๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ได้ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง โดยการกำหนดให้หน่วยงาน มีมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และเพื่อให้การรายงานข้อมูล การกำกับติดตาม เป็นการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน หน่วยงานได้มีการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ขอเรียนว่าไม่พบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ได้มีมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหา อุปสรรค ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มสามงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ก่อนทุกครั้ง

๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ แล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดำเนินการต่อไป

๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และความเหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิง และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัตินำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายจรัล มุ่งดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ทราบ / อนุญาต

(นายดำรง นันยบุตร)

สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง